



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

### การแสดงถ้อยแถลงของเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

ในมติ ๑๔.๒ การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

ขอร่วมกล่าวถ้อยแถลงขับเคลื่อนในมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในระเบียบวาระการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มประชากรเฉพาะกลุ่มหนึ่งควรได้รับการดูแล เนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยเรียบร้อยแล้ว สมัชชาจังหวัดนครสวรรค์ตระหนักถึงเรื่องนี้ได้ร่วมมือกับภาคยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันพัฒนารูปแบบเพื่อการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยผ่านการสนับสนุนจาก สสส.ในนามหน่วยจัดการ สสส.จังหวัดนครสวรรค์ ขอเรียนว่าในจังหวัดนครสวรรค์มีประชากรประมาณ ๑ ล้านคน มีผู้สูงอายุประมาณ ๑.๙ แสนคน หรือประมาณ ๑๙ เปอร์เซ็นต์ ทราบหรือไม่ว่าจาก ๑.๙ แสนคนนี้จากฐานข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขพบว่า ใน ๑.๙ แสนคนเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานร้อยละ ๒๕.๔ เป็นผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงร้อยละ ๕๓.๔ ซึ่งถ้านำสถิติไปเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของประเทศไทย จะพบว่าอัตราป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงของจังหวัดนครสวรรค์มีสถิติสูงกว่าค่าเฉลี่ยผู้ป่วยของประเทศไทยเป็นอย่างมาก จากข้อมูลนี้สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์ได้จับมือกับ สสส. อย่างที่แจ้งเบื้องต้นได้พัฒนารูปแบบการพัฒนาและการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงระดับชุมชนในพื้นที่ระดับตำบลรวม ๑๓ ตำบล ได้รูปแบบการพัฒนาและมีแนวคิดจะขยายรูปแบบนี้ในรอบการทำงานใหม่ปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖ บทเรียนสำคัญจากการดำเนินงานมี ๓ แนวทางสำคัญคือ ๑.เราพบว่าในการทำงานเพื่อป้องกันและควบคุมโรคทั้ง ๒ โรค จะต้องมีการร่วมมือ ไม่ปล่อยให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งทำงานลำพัง กลไกที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการร่วมมือกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมอสม. ชมรมผู้สูงอายุ และที่สำคัญมี รพสต. เป็นพี่เลี้ยง มีการเชื่อมโยงกับกองทุนหลักประกันสุขภาพของท้องถิ่น ๒.ต้องมีการสร้างพี่เลี้ยงที่เข้าใจ และมีทักษะในการเข้าไปชี้แจงหรือให้คำแนะนำต่อผู้สูงอายุที่กำลังเผชิญกับโรคทั้ง ๒ ในการที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ๓.การใช้ข้อมูลจริงในการดำเนินงานที่เกิดจากการเก็บข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง และนำข้อมูลนี้มาชี้แนะให้ผู้สูงอายุนั้นเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะนำไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สูงอายุ จากบทเรียนดังกล่าว อยากจะนำเสนอสั้นๆว่าเป็นตัวอย่างหนึ่งของการแสดงให้เห็นปัจจัย หัวใจสำคัญของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นเครื่องมือที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาที่ยากๆ ได้ รวมทั้งสามารถใช้แนวคิด สร้างนำซ่อมในการดำเนินการได้ ในนามสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์จึงขอสนับสนุนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติว่าด้วย



**การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔**  
**ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร**

เรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงการบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรมอย่าง  
เต็มที่

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครสวรรค์

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔